

ลูกเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน! รมย์รวินท์ ส่งกิจกรรมรับปี

ไถ่ทองเปิดดวงจួយเสริมโหงวเฮ้งรับทรัพย์



ลูกเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน!

รมย์รวินท์ ส่งกิจกรรมรับปีไถ่ทองเปิดดวงจួយเสริมโหงวเฮ้งรับทรัพย์

ความสวยงามนอกจากจะเป็นเรื่องของเทรนด์แฟชั่นแล้ว บางครั้งก็ยังมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวพันด้วย ศาสตร์การดูดวงจួយและโหงวเฮ้งตามคติความเชื่อของชาวจีนก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่มองว่ารูปลักษณ์ภายนอกมีอิทธิพลต่อชะตาชีวิตของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโชคชะตาในด้านการเงิน รมย์รวินท์ คลินิกความงามชั้นนำของไทย จึงจัดกิจกรรมพิเศษ “เปิดดวงจួយปีไถ่ทอง เสริมโหงวเฮ้งรับทรัพย์” ณ รมย์รวินท์ คลินิก สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5 เพื่อให้สาว ๆ ได้เช็คดวงจួយและโหงวเฮ้ง เตรียมพร้อมรับทรัพย์ให้ เฮง เฮง ตลอดปี

อ.คทา ชินบัญญัติ หมอดูโหงวเฮ้งผู้เชี่ยวชาญ เผยว่า โหงวเฮ้งหมายถึงลักษณะดี 5 ประการบนใบหน้า ได้แก่ หน้าผาก คิ้ว และตา จมูก ปาก และหู ซึ่งแต่ละส่วนก็จะส่งผลถึงชีวิตของเราแตกต่างกันไป เช่น หน้าผากที่ดีจะต้องกว้างสวยโหนกนูน ไม่มีริ้วรอย บ่งบอกว่าเจ้าของเป็นคนฉลาด มีความรู้ดี เป็นต้น ดังนั้น การดูแลใบหน้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างอาจารย์เอง ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าทำโปรแกรมยกกระชับระดับลึก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับสูงในการยกกระชับผิวและช่วยลดเลือนริ้วรอยโดยไม่ต้องผ่าตัด และปราศจากร่องรอยหรือบาดแผลทั้งยังช่วยแก้ปัญหาความหย่อนคล้อย นอกจากจะเสริมความมั่นใจและเสริมโหงวเฮ้งให้ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มพลังและความโชคดียิ่ง ทำให้ปัญหาต่างๆ ราบรื่นและผ่านไปได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้ปีที่แล้วตนเองได้รับความไว้วางใจจากหลายองค์กรให้ทำงานมากมาย

พญ.ฐานิสร์ ธรรมลิขิตกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนัง และผู้อำนวยการ รมย์รวินท์ คลินิก เปิดบ้านชวนทุกคนมาเสริมความงามและเสริมความร่ำรวยไปพร้อมๆ กัน กับกิจกรรม “เปิดดวงจួយปีไถ่ทอง เสริมโหงวเฮ้งรับทรัพย์” พร้อมกับการอัปเดตโปรแกรมปรับรูปหน้าเสริมโหงวเฮ้งรับทรัพย์ ตลอดจน การจัด Package พิเศษเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน

หัวใจในการบริการของรมย์รวินท์ คลินิก คือ ความจริงใจ ใส่ใจและให้ความสำคัญกับทุกๆ รายละเอียดของลูกค้า เพื่อให้ทุกครั้งที่เราเข้ามาในรมย์รวินท์ คลินิก ทุกคนจะเดินออกไปพร้อมกับความสวย ความมั่นใจ และรอยยิ้มแห่งความสุข ดังนั้น เราจึงตั้งใจรังสรรค์กิจกรรมพิเศษมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความสนใจของลูกค้าอยู่เสมอ คุณขวัญฤทัย ดำรงค์วัฒนโมคิน กรรมการผู้จัดการ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับกิจกรรม “เปิดดวงจ้อยปีไถ่ทอง เสริมโหงวเฮ้งรับทรัพย์” จัดขึ้นที่รมย์รวินท์ คลินิก สาขา เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เป็นกิจกรรมที่ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ในการปรับรูปหน้าเสริมโหงวเฮ้งรับทรัพย์ พร้อมได้อัปเดตดวงชะตาปีระกา โดยได้รับเกียรติจาก ดาราและเหล่าเซเลบริตี้เข้าร่วมงานมากมาย อาทิ อรชума ดุรงค์เดช, ศรีสกุล พุตระกูล, อชิรญา อิงคตานุวัฒน์ และ อาร์ม-พิพัฒน์ วิทยปัญญานนท์ เป็นต้น

###

ข้อมูลเกี่ยวกับรมย์รวินท์คลินิก

รมย์รวินท์คลินิก ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 โดยภายใต้การบริหารงานของ คุณขวัญฤทัย ดำรงค์วัฒนโกศิน และ พญ.ฐานิสร์ ธรรมลิขิตกุล ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านของผิวพรรณ และความมุ่งมั่นในการค้นหาเทคโนโลยีด้านความงามที่เหมาะสมกับคนไทย จึงก่อให้เกิดเป็น การดูแลเพื่อให้เกิดความงามที่มาจากข้างใน อันเป็นที่มาของความอ่อนเยาว์ เพื่อให้ทุกนาทีของการดูแลแก้ปัญหาผิวพรรณควบคู่ไปกับรักษาผิวพรรณและต่อต้านริ้วรอยเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยาก คุ่มค่า ใช้เวลาน้อย และได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

รมย์รวินท์ คลินิก จึงมุ่งเน้นการผสมผสานเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจาก องค์การอาหารและยา ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เข้ากับกระบวนการดูแลรักษาผิวพรรณ รวมไปถึง การสร้างความแข็งแรงให้กับผิวหน้าและผิวกาย ควบคู่ไปกับเวชสำอาง โดยมีการเลือกใช้งานเครื่องมือต่างๆให้เข้ากับสภาพผิวและการดูแลผิว ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ที่มาใช้บริการของในคลินิกทั้ง 24 สาขาทั่วประเทศ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.romrawin.com

###

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท โน้ตเอเบิลแอสท์คอก จำกัด

คุณพินชาญ แดงกุลวานิช (ป๋อง) โทร.02 624 0562 หรือ โทร. 09 1792 3993อีเมลล์

pinnachan@notablebkk.com และคุณไอลยรัช สิริพิบูล (ไน้ต) โทร 08 5966 4156 อีเมลล์

aiyaras@notablebkk.com